

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ XÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND

Phú Xá, ngày tháng 6 năm 2023

V/v Triển khai tuyên truyền, quảng bá, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: - Các ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 327/VHTT ngày 06/6/2023 của Phòng văn hoá thông tin huyện Cao Lộc về việc Triển khai tuyên truyền, quảng bá, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã và các thôn chỉ đạo tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tích cực quán triệt, thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về Đề án 06, nhất là mục tiêu tổng quát của Đề án: Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

2. Thường xuyên quán triệt, thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhấn mạnh mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số là nền kinh tế với các hoạt động dựa trên công nghệ số và nền tảng số, đặc biệt là các giao dịch điện tử trên Internet. Xây dựng xã hội số là xã hội hiện đại áp dụng và tích hợp công nghệ số vào mọi mặt đời sống, có mối liên kết chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, là hai mặt không tách rời của quá trình chuyển đổi số, phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, thực sự trở thành nền tảng quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu

quả hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Phần đầu đến năm 2025 tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

3. Đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhấn mạnh yêu cầu của Chỉ thị: Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương nhiệm vụ của Đề án 06. Xác định công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 là nội dung trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương và vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Triển khai thực hiện Đề án 06 là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, do vậy cần duy trì quyết tâm chính trị cao và bảo đảm công tác chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở. Quán triệt tinh thần chủ động sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ. Việc triển khai thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, làm từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chông chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Đưa việc thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, thi đua đối với tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hàng năm.

4. Thường xuyên chú trọng việc nắm bắt tình hình, thông tin, định hướng nhận thức dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Đề án 06. Kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều, qua đó tham mưu giúp cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện, khiếu nại. Định hướng nhận thức dư luận xã hội về Đề án 06, khẳng định đây là Đề án quan trọng, đột phá để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã và các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về UBND xã khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các tổ chức Đoàn thể xã;
- CAX, Trường học, TYT xã;
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Thị Tuyền